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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะเพชรและ 
ประชาคมท้องถิ่นระดับตําบลของเทศบาลตําบลเกาะเพชร 

(พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2566 
วันศุกรท่ี์ 17 กุมภาพันธ ์ 2566 เวลา 09.00 น.  

ณ  ห้องประชุมเพชรงาม  สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเพชร  
************************* 

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะเพชร) 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายเดชา  แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร ประธานกรรมการ 

2 นายดลเล๊าะ เจะตํา  รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 

3 นายเพ่ิมศักดิ์  บุญญานพุงศ์  รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 

4 นายต้าน คงวัดใหม่  สมาชิกสภา ทต.เกาะเพชร   กรรมการ 

5 นายปรีดา  แก้วเจริญ  สมาชิกสภา ทต.เกาะเพชร   กรรมการ 

6 นายยุโสป  โต๊ะกะมิ สมาชิกสภา ทต.เกาะเพชร   กรรมการ 

7 นายประเสริฐ คงสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8 นางสาวกมลทิพย ์ นาคบัวแก้ว  ผู้แทนภาคราชการ 
(ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร) 

กรรมการ 

9 นางสาวกมลทิพย์  นาคบัวแก้ว  ผู้แทนภาคราชการ 
(รก.ผอ.โรงเรียนบ้านบางโหนด) 

กรรมการ 

10 นายสมพงค์  ศรีวาริน ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 

11 นางไพทิพย์  ขําเกิด ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 

12 นายอะหมัด  จรเมือง ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 

13 นางประทีป  ช่วยบุญช ู ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 

14 นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตําบลเกาะเพชร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะเพชร) 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ  

1 นางราตรี  คงมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2 นางวิไล  หนูเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 นางบุญเรือน  ชูแสง  ผู้แทนภาคราชการ(ผอ.รพ.สต.เกาะเพชร) กรรมการ  

4 นางสาวอุบลรัตน์  ทองรัตนทอง ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 

5 นายอภินันท์  เพชรแก้วเพชร ผูแ้ทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 



~ 2 ~ 

 

 

ผู้มาประชุม (ประชาคมท้องถิ่นระดับตําบลของเทศบาลตําบลเกาะเพชร) 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายชิตณรงค์  แก้วเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

2 นายก่อเฉ็ม  หวันเตะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

3 นายฮาริส  หมัดหมัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

4 นายปรีดา   แก้วเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

5 นายต้าน   คงวัดใหม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

6 นายสายูด ี  เจ๊ะดุหมัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

7 นายยุโสป  โต๊ะกะมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

8 นายจรัญ  พูลสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

9 นายพิเชต   นวลขาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

10 นางเพ็ญศร ี  สวัสดิ์โรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

11 นายพิมล  สุขศรีแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

12 นายวิชาญ  หนูรุ่น  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1)  

13 น.ส.ศิริกาญจน์  ขําเกิด  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2)  

14 นายไพรินทร์  แก้วหนูนา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3)  

15 นายปติศักดิ์  ขุนทองจันทร ์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4)  

16 นางสาวเยาวดี  โต๊ะเอียด  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6)  

17 นายสมพร  ใหม่ยิ้ม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8)  

18 นายสุชาติ   สุขเฝาะ   (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9)  

19 นายนุรอัลเบลล์  อุเส้ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบํารุงวิทยา  

20 นางสาวกมลทิพย์  นาคบัวแก้ว ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร  

21 นางสาวกมลทิพย์  นาคบัวแก้ว รก.ผอ.โรงเรียนบ้านบางโหนด  

22 ร.ต.อ.อนุพงศ์  แก่นแท่น หัวหน้าสายตรวจตําบลเกาะเพชร   

23 นางสาวถนอมศรี คงเหล ่ ประธาน อสม.หมู่ท่ี 1  

24 นางนุริญา ปาลาวัน ประธาน อสม.หมู่ท่ี 5  

25 นางกนกพร  ขาวซัง ประธาน อสม.หมู่ท่ี 6  
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ผู้มาประชุม (ประชาคมท้องถิ่นระดับตําบลของเทศบาลตําบลเกาะเพชร) 
ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

26 นายปฐมพร  แซ่เฮง สมาชิก อปพร.  

27 นางเพ็ญศรี  สวัสดิ์โรจน ์ สมาชิก อปพร.  

28 นายสวงค์  ศรีสมโพธิ ์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1   

29 นายรอก๊ิป  เพอสะและ  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2  

30 นางเบญญาภา  แซ่เฮง ผู้แทนกลุ่มผ้าบาติก  

31 นางเกาะหนาบ  สุขเฝาะ ผู้แทนกลุ่มมุสลีมะฮ์อาสาพัฒนาเกาะเพชร  

32 นางประทีป  พัฒเชียร ผู้แทนกลุ่มทําลา  

 
ผู้ไม่มาประชุม (ประชาคมท้องถิ่นระดับตําบลของเทศบาลตําบลเกาะเพชร) 
ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมพงศ์   เพ็ชรแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
2 นายดลเล๊าะ อีดย ี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5)  
3 นายไพโรจน์   เอียดแก้ว  กํานันตําบลเกาะเพชร   
4 นางบุญเรือน  ชูแสง ผอ.รพ.สต.เกาะเพชร  
5 นางราตรี  คงมาก ครู กศน.ประจําตําบลเกาะเพชร  
6 นางสาวจงกลวรรณ  ถาวรพล ประธาน อสม.หมู่ท่ี 2  

7 นางสุมาลีจันทร์  สวนจันทร ์ ประธาน อสม.หมู่ท่ี 3  

8 นางสาวจิราพร  รัตนรัตน ์ ประธาน อสม.หมู่ท่ี 4  

9 นางสายผล  เต็มสงสัย ประธาน อสม.หมู่ท่ี 7  

10 นางสภุาณี  เสนมณี  ประธาน อสม.หมู่ท่ี 8  

11 นางสมใจ  บินต่วน ประธาน อสม.หมู่ท่ี 9  

12 นางอ่อนวารินทร์  เอียดแก้ว ผู้แทนกลุ่มสตรี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางจําเนียร อนุรักษ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยเลขานุการของ 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 

2 นางสาวอรกัญญา  ตําแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการของ 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 

3 นางสาวจินตนา  ไชยคงทอง นักวิชาการสาธารณสุข 
(รพ.สต.เกาะเพชร) 

 

4 นายจักราวุธ  ช่วยจันทร ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ   

5 นายสมนึก  โต๊ะระมัน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรฯี  

6 นางกัลยา  ยังอุ่น รองปลัดเทศบาล  

7 นางสาวกรพินธ์  จันทร์จุฬา หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ   

8 นางสาวปานทิพย์  สุวรรณคีร ี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

9 นางพวงเพ็ญ  สุทธิพิทักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  

10 นางสาวไอลดา  เพ็ชรแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง   

11 นางสาวชติชนก หมัดพวงศ์ ผู้ช่วยเหลืองานนักวิเคราะห์ฯ  

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 

เม่ือครบองค์ประชุม  อันประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะเพชร 
จํานวน 11 คน  จากกรรมการท้ังหมด 19 คน และประชาคมท้องถ่ินระดับตําบลฯ 
จํานวน 26 คน  จากสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินท้ังหมด จํานวน 44 คน นายเดชา  แก้ว
เจริญ  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร  ประธานในท่ีประชุม  จึงกล่าวเปิดการประชุม  
พร้อมดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 แจ้งคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะเพชร 
นายเดชา  แก้วเจริญ แจ้งรายชื่อกรรมการตามคําสั่งฯ ท่ี 204/2563  ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 และคําสั่งฯ  
ประธานฯ ท่ี  214/2564  ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564   

ท่ีประชุม รับทราบ   
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1.2 แจ้งประกาศฯ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตําบลของเทศบาลตําบล 
เกาะเพชร 

นายเดชา  แก้วเจริญ แจ้งรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับตําบลของเทศบาลตําบลเกาะเพชร ตาม 
ประธานฯ ประกาศฯ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับตําบลของเทศบาลตําบลเกาะเพชร  

ลงวันท่ี 25 มกราคม 2564   

ท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2566 
  - โครงการท่ีขอเพิ่มเติม จํานวน 14 โครงการ 

นายเดชา  แก้วเจริญ ขอใหน้างสาวนวรัตน์  ลิจ้วน  ปลัดเทศบาลตําบลเกาะเพชร  ชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 
ประธานฯ ให้ท่ีประชุมพิจารณาเป็นรายโครงการ ตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ท่ีส่งให้

กรรมการทุกท่านแล้ว  

นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน  ชี้แจงว่า โครงการจํานวน 14 โครงการท่ีขอเพ่ิมเติม ประกอบด้วยโครงการท่ีเทศบาล 
เลขานุการ ดําเนินการเอง จํานวน 10 โครงการ และโครงการท่ีเกินศักยภาพ จํานวน 4 โครงการ 

รวมถึงมีครุภัณฑ์ท่ีขอเพ่ิมเติม จํานวน 8 รายการ  
-บัญชีโครงการท่ีดําเนินการเอง (แบบ ผ.02) จํานวน 10 โครงการ ปรากฏในร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน หน้าท่ี 7-12 ประกอบด้วย 
1.โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลเกาะเพชร หมู่ท่ี 6 งบประมาณ 120,000 บาท ดําเนินการในปี 2566 
2.โครงการก่อสร้างถนนสายจรัญพัฒนา หมู่ท่ี 3 งบประมาณ จํานวน 400,000 บาท 
ดําเนินการในปี 2566 
3.โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองบางโฮ่ หมู่ท่ี 6,8   งบประมาณปีละ 1,600,000 
บาท ดําเนินการในปี 2566 และปี 2567  
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบํารุงวิทยาหมู่ท่ี 5 งบประมาณ
ปีละ 500,000 บาท ดําเนินการในปี 2566-2570  
5.โครงการก่อสร้างถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ท่ี 5,9 งบประมาณ จํานวน  813,000 
บาท ดําเนินการในปี 2566  
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6.โครงการก่อสร้างถนนสายโรงเรียนบํารุงวิทยา - บ้านหนองมนต์ หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 
จํานวน 450,000 บาท ดําเนินการในปี 2566 
7.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 3 งบประมาณ จํานวน 500,000 บาท ดําเนินการใน
ปี 2566 
8.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเพชร งบประมาณ 
จํานวน 200,000 บาท ดําเนินการในปี 2566 
9.โครงการก่อสร้างห้องน้ําเทศบาลตําบลเกาะเพชร งบประมาณ จํานวน 300,000 บาท 
ดําเนินการในปี 2567 
10.โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม งบประมาณ จํานวน 60,000 
บาท ดําเนินการในปี 2567 

นายเดชา  แก้วเจริญ ชี้แจงท่ีประชุมในส่วนโครงการท่ี 1.โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ประธานฯ ทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะเพชร ว่าตนมีความยินดีท่ีจะอุทิศท่ีดิน

ประมาณ 2.00 เมตร เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะเพชร 
ให้ประชาชนตําบลเกาะเพชรได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็วข้ึน พร้อม
สอบถามความคิดเห็น  ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม  

นายเพ่ิมศักดิ์  บุญญานุพงศ์ ชี้แจงท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า บางโครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ยังต้อง 
รองนายกเทศมนตรีฯ มีการประสานความร่วมมือ  ทําความเข้าใจกับเจา้ของท่ีดิน อาจไม่สามารถดําเนินการได้

ในเร็ววันนี้ แต่หากปรากฎโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว เทศบาลก็สามารถ
ดําเนินการในข้ันตอนต่อไปได้คล่องตัวยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายปฐมพร  แซ่เฮง สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมของโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 3 บ้านบางดิ่ง 
สมาชิกอปพร.ฯ 

นายเพ่ิมศักดิ์  บุญญานุพงศ์ ชี้แจงว่าการดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 3 นอกจากเพ่ือบริการน้ําเพ่ือ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคแล้ว เทศบาลยังได้วางแผนดําเนินการไว้เพ่ือรองรับขอ

สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกด้วย 

นายปฐมพร  แซ่เฮง รับทราบ 
สมาชิกอปพร.ฯ 

นายเดชา  แก้วเจริญ สอบถามความคิดเห็น  ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม หากไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม  
ประธานฯ สําหรับโครงการท่ีดําเนินการเอง จํานวน 10 โครงการข้างต้น  
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  

นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ขอให้นางสาวอรกัญญา  ตําแอ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง
รายละเอียดโครงการท่ีเกินศักยภาพ จํานวน 4 โครงการ  รวมถึงครุภัณฑ์ท่ีขอเพ่ิมเติม 
จํานวน 8 รายการ ให้ท่ีประชุมทราบ 

นางสาวอรกัญญา  ตําแอ ชี้แจงรายละเอียดโครงการท่ีเกินศักยภาพ จํานวน 4 โครงการ ปรากฏในร่างแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์ฯ ท้องถ่ินฯ หน้าท่ี 14-17 ประกอบด้วย 

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบาง
ปราชญ์ หมู่ท่ี 7 ตําบลเกาะเพชร เทศบาลตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ จํานวน  9,700,000 บาท ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในปี 2568 
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางสวน 
ห มู่ ท่ี  4  ตํ าบล เกาะเพชร เทศบาลตํ าบล เกาะเพชร อํา เภอหั ว ไทร จั งหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ จํานวน 9,700,000 บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในปี 2568 
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไชยราม 
ห มู่ ท่ี  2  ตํ าบล เกาะเพชร เทศบาลตํ าบล เกาะเพชร อํา เภอหั ว ไทร จั งหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ จํานวน 9,700,000 บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในปี 2568 
4.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลเกาะเพชร งบประมาณ จํานวน 4,700,000 บาท ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในปี 2568 

นายเดชา  แก้วเจริญ สอบถามความคิดเห็น  ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม หากไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม  
ประธานฯ สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ จํานวน 4 โครงการข้างต้น   

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  

นางสาวอรกัญญา  ตําแอ ชี้แจงรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ จํานวน 8 รายการ ดังปรากฏในร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ  
นักวิเคราะห์ฯ หน้าท่ี 19-22 ประกอบด้วย 

1. จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด งบประมาณ  
จํานวน 50,000 บาท ดําเนินการในปี 2567  
2.จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอ้ี จํานวน 6 ชุด ราคาชุดละ 3,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 17,500 บาท  ดําเนินการในปี 2567 
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3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,200 บาท รวมเป็นเงิน 
94,400 บาท  ดําเนินการในปี 2567 
4.จัดซื้อโต๊ะพับขา จํานวน 6 ตัว ราคาตัวละ 2,100 บาท รวมเป็นเงิน 12,600 บาท  
ดําเนินการในปี 2566 
5.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
จํานวน 15,000 บาท ดําเนินการในปี 2567 
6.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท 
ดําเนินการในปี 2566 
7.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณปีละ 12,000 บาท 
ดําเนินการในปี 2567 และปี 2570  
8.จัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จํานวน 1 คัน งบประมาณ 4,500,000 บาท ดําเนินการ 
ในปี 2566 

นายเดชา  แก้วเจริญ สอบถามความคิดเห็น  ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
ประธานฯ 

นายประเสริฐ  คงสงค์ เสนอว่า หากจะซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ตนเองเห็นว่าการซื้อรถแบคโฮ ขนาดประมาณ  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 60 แรงม้าเหมาะสมกว่า  ได้ประโยชน์กับการใช้งานในพ้ืนท่ีมากกว่า  ไม่ว่าจะเป็นการ

ขุดคูระบายน้ํา  การฝังท่อระบายน้ํา ระบบท่อประปา  เป็นต้น แต่ท้ังนี้ก็จะเป็นการดี
หากท่ีประชุมจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

นายเดชา  แก้วเจริญ เสนอว่าจากการท่ีเทศบาลได้เคยยืมรถตักหน้า-ขุดหลัง จากเทศบาลตําบลหน้าสตน เพ่ือ 
ประธานฯ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ระบายน้ําในคูระบายน้ํา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ นั้น คุณประโยชน์

เฉพาะของรถตักหน้า-ขุดหลังเหมาะสมแล้วกับการแก้ปัญหาในพ้ืนท่ี  

นายชิตณรงค์  แก้วเนิน การซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง หรือรถแบคโฮ อย่างไหนเหมาะสมกว่าหรือไม่นั้น และด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ งบประมาณของเทศบาลมีจํานวนจํากัด เทศบาลจึงจําเป็นต้องเลือกรถประเภทใด

ประเภทหนึ่งเท่านัน้ ขอให้ท่ีประชุมได้เสนอความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพ่ือให้กรรมการ
ทุกท่านได้ประกอบการตัดสินใจ 

นายยุโสป  โต๊ะกะมิ แสดงความคิดเห็นของนายประเสริฐ คงสงค์ ว่าเป็นเรื่องท่ีดี การเสนอความคิดเห็นท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หลากหลาย จะทําให้ได้ทางเลือกท่ีดี ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาพ้ืนท่ี  ซึ่งนายยุโสป  

โต๊ะกะมิ เห็นด้วยกับการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง เพราะเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
เชิงพ้ืนท่ีมากกว่ารถแบคโฮ 
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นายเดชา  แก้วเจริญ สอบถามความคิดเห็น  ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม หากไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม  
ประธานฯ สําหรับการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ จํานวน 8 รายการ ข้างต้น  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ  

นายเดชา  แก้วเจริญ สอบถามความคิดเห็น  ข้อเสนอเพ่ิมเติม และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะแจ้งท่ีประชุม   
ประธานฯ 

นายประเสริฐ คงสงค์ สอบถามความคืบหน้ามายังเทศบาล เรื่องการขออนุญาตสร้างถนนบริเวณชายทะเล  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ หมู่ท่ี 5,6,9  

นายเดชา  แก้วเจริญ ชี้แจงว่า  เทศบาลได้สอบถามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจากสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขานครศรีธรรมราช (อําเภอปากพนัง) ในการก่อสร้างถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ท่ี 
9,5  เพราะเป็นพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า  ส่วนการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้าง
ถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ท่ี 5,6 สามารถดําเนินการได้ เพราะฉะนั้น เทศบาลจึง
จําเป็นต้องปรับแนวทางการดําเนินงานเป็นการก่อสร้างถนนโดยใช้วัสดุลูกรังก่อน  เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการใช้เส้นทางของประชาชน  หากชายทะเล หมู่ท่ี 5,6,9 มีถนนท่ี
ประชาชนสามารถใช้เส้นทางไดย้าวตลอดสาย  ประกอบกับบรรยากาศชายทะเลท่ีร่มรื่น 
สวยงาม สบายตา จะทําให้ตําบลเกาะเพชรเป็นตําบลท่ีน่าสนใจยิ่งข้ึน  

 ท้ังนี้ นายเดชา  แก้วเจริญ  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร ยังชี้แจงกรณีการพัฒนา
ถนน หมู่ท่ี 1,7,9 ด้วย ซึ่งเทศบาลก็วางเป้าหมายว่าต้องการท่ีจะสร้างถนนให้เชื่อมต่อ
บรรจบกับถนนลาดยางสาย 4013 หัวไทร-ปากพนัง  ท้ังนี้ ปัจจุบันถนนสาย หมู่ท่ี 1,7,9 
ตําบลเกาะเพชร เป็นถนนดินถม ในอนาคตหวังให้เป็นถนนท่ีมีความแข็งแรงทนทาน
ยิ่งข้ึน วางแผนไว้ว่าจะขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกร่วมด้วย  มุ่งหวัง
ให้ถนนทุกสายท่ัวท้ังตําบลเกาะเพชร เป็นถนนท่ีครอบคลุมเชื่อมถึงกันตลอดสาย อย่าง
สะดวกปลอดภัย รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพการทําประมง และ
เกษตรกรรมด้วย 

นายยุโสป  โต๊ะกะมิ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การดําเนินการเพ่ือก่อสร้างถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ท่ี 9,5  นั้น  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ปีท่ีผ่านมา ได้ติดตามความคืบหน้าไปยังสํานักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (อําเภอปากพนัง) อยู่ตลอด ซึ่งข้อจํากัดของการ
ดําเนินการเป็นในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จึงไม่สามารถบรรลุความตั้งใจของ
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เทศบาลได้ ตนเห็นด้วยว่าหากยังไม่ชัดเจนในก่อสร้างถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ท่ี 9,5 
การก่อสร้างถนนเป็นชนิดลูกรังก็เป็นวิธีการท่ีดีในการอํานวยความสะดวกให้ประชาชนท่ี 

   นอกจากนี้ นายยุโสป โต๊ะกะมิ  ได้เสนอโครงการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาใน
โอกาสถัดไป เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ําท้ิงจากชมุชน  โดยเสนอให้มีรางระบายน้ําท้ิง
จากชุมชนเพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนต่อไป 

นายเดชา  แก้วเจริญ ชี้แจงว่าโดยปกติการก่อถนนในเขตชุมชน จะมีทางระบายน้ําอยู่แล้ว จึงพอจะสามารถ 
ประธานฯ แก้ไขปัญหาน้ําท้ิงจากชุมชนได้ในระดับนึง  

นายยุโสป  โต๊ะกะมิ รบัทราบ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายอะหมัด  จรเมือง หารือว่าประชาชนในพ้ืนท่ีติดชายฝั่งทะเลเดือดร้อนกับปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่งอย่าง 
ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน ต่อเนื่อง  ระยะน้ํากัดเซาะประมาณ 50 เมตรจากชายฝั่งทะเล  จึงเสนอความเห็นด้วย

การให้ถนนทุกสายท่ีเป็นทางสาธารณะท่ีอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของถนนสาย 4013 หัวไทร-
ปากพนัง มีระบบไฟฟ้า ประปา  สาธารณูปโภคมีรองรับไว้ในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว ใน
อนาคตประชาชนก็จะสามารถขยับขยายบ้านเรือนจากฝั่งชายทะเลท่ีเกิดปัญหาน้ํากัด
เซาะ ไปอีกฝั่งหนึ่งได้ในอนาคต  

นายเดชา  แก้วเจริญ ชี้แจงว่า เทศบาลไม่ขัดข้องในการวางระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการย้ายบ้านเรือน 
ประธานฯ มาอีกฝั่งถนน  แต่ด้วยสภาพพ้ืนท่ีหลายจุดติดเขตท่ีดินของประชาชน จึงมีข้อจํากัดใน

การดําเนินการเป็นอย่างยิ่ง การดําเนินการจึงอาจต้องใช้เวลา  

นายอะหมัด  จรเมือง รับทราบ 
ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 

นายเดชา  แก้วเจรญิ สอบถามความคิดเห็น  ข้อเสนอเพ่ิมเติม หรือแจ้งเพ่ือทราบต่อท่ีประชุม 
ประธานฯ 

นายเพ่ิมศักดิ์  บุญญานุพงศ์ ชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีได้หารือในท่ีประชุมวันนี้ ดังนี ้   
รองนายกเทศมนตรีฯ  1.ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ท่ี 

9,5  ชี้แจงว่าเทศบาลไดเ้ริ่มประสานงานกับกรมเจ้าท่าตั้งแต่เม่ือ 5 ปีท่ีแล้ว ประมาณ 6 
ครั้งด้วยกัน  ซึ่งกรมเจ้าท่ามีข้ันตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการตามข้ันตอน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ด้วยระเบียบ กฎหมายของกรมเจ้าท่า ขณะนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดการ
พิจารณาอนุญาตดําเนินการจากกรมเจ้าท่า  แต่สําหรับการก่อสร้างถนนสายเลียบ
ชายทะเล หมู่ท่ี 5,6 กรมเจ้าท่าอนุมัติใหส้ามารถดําเนินการได ้
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   เพราะฉะนั้น การก่อสร้างถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ท่ี 9,5 เทศบาลจึง
จําเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลูกรังก่อน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

   หากเห็นว่าหลายกรณี ท่ีอาจเห็นว่าเทศบาลไม่ดําเนินการ หรือดําเนินการล่าช้า 
นั้น ด้วยมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน  แต่ขอให้ประชาชนเชื่อม่ันว่าเทศบาลไม่นิ่ง
นอนใจ และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเสมอ 

   2.การขยายเขตพ้ืนท่ีทางสาธารณะ  ชี้แจงว่าค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเพราะจะติด
เขตท่ีดินของประชาชน  บางแห่งจําเป็นต้องได้รับการอุทิศท่ีดิน  ซึ่งการก่อสร้างถนนโดย
ปกติเพ่ือความสะดวกปลอดภัย เหมาะสม  จะกําหนดผิวจราจรกว้างข้ันต่ํา 5.00 เมตร  
นอกจากนี้มีระยะการทําคูบายน้ําด้วย เท่ากับว่ารวมกับถนนแล้ว  ต้องกว้างประมาณ 
8.00 เมตร  จะเห็นได้ว่าการขยายเขตถนนจึงค่อนข้างทําได้ยาก  การขยายเขตถนน
สาธารณะฝั่งตรงข้ามกับถนนสาย 4013 ฝั่งชายทะเล ก็จําเป็นต้องทําความเข้าใจกับ
ประชาชนผู้มีท่ีดินติดกับเขตท่ีดินสาธารณะเช่นกัน   

3.แจ้งว่าในเบื้องต้น สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 11 สุราษฎร์ธาน ีได้อนุมัต ิ
ดําเนินการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าเทศบาลตําบลเกาะเพชร ในปีพ.ศ.2566 
เพ่ิมเติมตลอดเส้นทางบรรจบตําบลบางนบแล้ว งบประมาณดําเนินการ จํานวน 
57,000,000 บาท การก่อสร้างดังกล่าวจะรวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสองข้างทาง
ด้วย  จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ใช้เส้นทางด้วย   

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายอะหมัด  จรเมือง สอบถามว่าหากมีกรณีการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งรุกล้ํามายังทางสาธารณะ จะมีแนวทาง
ดําเนินการอย่างไร 

นายเดชา  แก้วเจริญ ชี้แจงว่า ค่อนข้างมีอุปสรรค หากบ่อกุ้งติดแนวท่ีดินทางสาธารณะจุดเดียว คงสามารถ 
ประธานฯ แก้ไขได้  แต่หากติดแนวท่ีดินทางสาธารณะหลายแห่ง ก็เป็นไปได้ยาก ท้ังนี้ขอบ

คุณนายอะหมัด จรเมือง ท่ีได้เสนอประเด็นท่ีอาจเป็นปัญหาในอนาคต  สําหรับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีจะได้ปรึกษาหารือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขดังกล่าวต่อไป     

นายอะหมัด จรเมือง รับทราบ 
ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 

นายก่อเฉ็ม หวันเตะ หารือว่าคูทหาร หมู่ท่ี 3  ซึ่งเป็นแหล่งน้ําประกอบอาชีพประมง  ในช่วงหน้าร้อนจะมี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปริมาณน้ําเค็มไม่เพียงพอในการเลี้ยงปูดําและเลี้ยงกุ้ง จะมีแนวทางดําเนินการอย่างไร

บ้าง 




























